



# EGCOขอไลเซนส์LNG Shipper

■ จ่ายไฟฟ้าพลังงานลมได้ทุกวัน ■ ยืม!นิคมฯเอ็กโกผ่านEIA

นิวส์ คอนเน็คท์ – EGCO ยื่นขอเป็น LNG Shipper จำนวน 2.5 แสนตันต่อปี มาใช้ในโรงไฟฟ้าของกลุ่ม ลุยจ่ายไฟฟ้าโครงการพลังงานลม นอกชายฝั่งทะเลยุทธิน ในได้หวัน 3/64 เติ่นหน้าโครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกจ.ระยอง หลังได้EIA

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)หรือEGCOเปิดเผยว่า EGCO ได้ยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Shipper) ต่อคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวน2.5 แสนตันต่อปี

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



เทพรัตน์ เทพพิทักษ์

## TMBโชว์ฐานลูกค้าเงินฝากแกร่ง วางบัญชี“ออลส์ฟรี”เรือธงปีหน้า

นิวส์ คอนเน็คท์ - TMB หวังยอดเปิดบัญชี “ออลส์ฟรี”ปีนี้อยู่ที่5แสนบัญชีหลังอัดแคมเปญ แจกประกันอุบัติเหตุฟรีเพื่อจูงใจลูกค้า พร้อมตั้งเป้าปี64 จะมีฐานลูกค้าที่ใช้สิทธิ์ประกันแตะ 3 ล้านราย จากปัจจุบันอยู่ที่ 1.5 ล้านราย

นางสาวกนกวรรณ เพชรพิสิฐโชติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์ธุรกรรมธนาคาร ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB เปิดเผยว่าภาพรวมของบัญชีเงินฝาก “ออลส์ฟรี” ในปี 63 คาดว่า จะมีลูกค้าเปิดบัญชีใหม่ จำนวนกว่า

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)

## ATP30เซ็นงานใหม่ บู้ครายได้ไตรมาส4นี้ จัดหารถเพิ่มอีก60คัน

นิวส์ คอนเน็คท์ - ATP30 คว่างานใหม่ เตรียมส่งรถเพิ่มกว่า 60 คันเพื่อให้บริการ รับรู้รายได้ตั้งแต่ Q4/63 เป็นต้นไป เผยภาคอุตสาหกรรมยังมีศักยภาพเติบโตสูง มั่นใจลูกค้าเก่า - ใหม่ใช้บริการต่อเนื่อง

นายปิยะ เตชากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 เปิดเผยว่า บริษัทได้ลงนามสัญญากับลูกค้าใหม่ 3 รายและต่อสัญญาลูกค้าเดิม 1 รายระยะสัญญา ตั้งแต่ 3-5 ปี โดยจะเริ่มรับรู้รายได้ตั้งแต่ ไตรมาส 4/63 เป็นต้นไป ทั้งนี้ลูกค้าใหม่จะจ่ายอยู่ในหลายนิคมอุตสาหกรรม ครอบคลุมเขตพื้นที่ภาคตะวันออก อาทิ นิคมฯอีสเทิร์นซีบอร์ด, นิคมฯผาแดง เขตอุตสาหกรรมสยามอีสเทิร์น

ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำสัญญา และเตรียมความพร้อมในเรื่องของ

[อ่านต่อหน้า 2 ▶](#)



**ออมสบาย จ่ายสะดวก....** นายสาระ ล่ำซำกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เมืองไทย ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นายธัญญพวงศ์ ธรรมมาวานิชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) บริษัท แอสเซนส์ มั่นใจ จำกัด ผู้ให้บริการ TrueMoney Wallet Application ร่วมเปิดตัวโครงการ “ออมสบาย จ่ายสะดวก ที่ TrueMoney Wallet” เพื่อเป็นการตอบใจความความต้องการของผู้ใช้บริการ TrueMoney Wallet Application ที่กำลังวางแผนด้านภาษีในช่วงโค้งสุดท้ายของปี โดยบริษัทฯ ได้นำเสนอแบบประกัน “เมืองไทย สเปเชียล เซฟวิง 11/1” โดดเด่นด้วยความคุ้มครองที่จ่ายเบี้ยครั้งเดียว แต่ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุด 11 ปี





## EGCO

เพื่อมาใช้ในโรงไฟฟ้าของกลุ่มบริษัท EGCO สำหรับสถานการณ์ราคา LNG ตลาดจร (Spot) ที่ปรับตัวสูงขึ้นในขณะนี้ ทาง EGCO จะต้องประเมินสถานการณ์และรอจังหวะเพื่อให้สามารถบริหารต้นทุนเชื้อเพลิงได้ถูกลงซึ่งปกติจะมีทั้งสัญญาระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบริหารความเสี่ยง

ส่วนปี 64 แนวโน้มผลการดำเนินงานมีโอกาสเติบโตเพิ่มขึ้นจากปีนี้ โดยจะมีการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่งทะเลหูหนานในไต้หวัน กำลังการผลิต 640 เมกะวัตต์ คาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ในไตรมาสที่ 3/64 ส่วนโครงการขยายระบบขนส่งน้ำมันทางท่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 4/64 ขณะที่โครงการโรงไฟฟ้า

พลังงานน้ำน้ำเทิน 1 ใน สปป.ลาว จะเริ่ม COD ในไตรมาสที่ 2/65

ส่วนการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง บนพื้นที่ 600 ไร่ ปัจจุบันโครงการผ่านการประเมินการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว เตรียมลงนามสัญญาอย่างเป็นทางการกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เร็วๆ นี้ คาดสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 65 ●



กนกวรรณ เพ็ชรพิริยโชติ

## TMB

500,000 บัญชี ซึ่งจะส่งผลให้ฐานลูกค้าบัญชีเงินฝาก "ออลส์ ฟรี" ในสิ้นปี63ขึ้นสู่ระดับ 3.5 ล้านบัญชี

ทั้งนี้ ในช่วงเมื่อเม.ย.63 ที่ผ่านมา ธนาคารได้เปิดตัวสิทธิประโยชน์ประกันภัยอุบัติเหตุ

ส่วนบุคคล (PA) ฟรีให้กับลูกค้าบัญชีออลส์ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม แต่มีเงื่อนไขคือลูกค้าต้องมีเงินคงในบัญชี 5,000 บาทขึ้นไปทุกวันตลอดเดือนซึ่งจะได้สิทธิประกันอุบัติเหตุฟรีในเดือนถัดไป

โดยการรักษาได้สิทธิ์สูงสุด 3,000 บาทต่อครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และไม่ต้องสำรองจ่าย

ในโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ อีกทั้งหากลูกค้าเสียชีวิตจะได้รับเงินคุ้มครอง 20 เท่าโดยมีวงเงินให้สูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย หรือคิดเป็นวงเงินฝาก 150,000 บาทต่อราย

อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมามีลูกค้าได้รับสิทธิ์ประกันคุ้มครองดังกล่าวแล้วรวม 1.5 ล้านราย หรือคิดเป็นวงเงินคุ้มครองกว่า 750,000 ล้านบาท โดยในปี64 ธนาคารคาดหวังให้ลูกค้ามีเงินฝากในบัญชีเกิน 5,000 บาทตลอดเดือน เพื่อหนุนให้ลูกค้าเข้าถึงสิทธิ์ประกันครอบคลุมบัญชีรวม 3 ล้านราย

นอกจากนี้ ทีเอ็มบีได้ร่วมกับธนาคารประกันภัย ออกบัตร e-Care Card บัตรประกันออนไลน์ ช่วยพัฒนาประสบการณ์ให้ลูกค้าที่ต้องการใช้สิทธิ์ฟรีประกันอุบัติเหตุ สามารถแสดงบัตรให้กับโรงพยาบาลได้ โดยไม่ต้องสำรองจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล ซึ่งลูกค้าจะเริ่มใช้บัตร e-Care Card ได้ตั้งแต่เดือนธ.ค. นี้ เป็นต้นไป ●

## ATP30

จำนวนรถ และพนักงานขับรถเพื่อให้บริการลูกค้าต่อไป โดยบริษัทได้มีการจัดหารถใหม่อีก 60 คัน เพื่อเพิ่มเติมการให้บริการได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ บริษัทมีแผนขยายฐานลูกค้าภาคตะวันออกเพิ่ม ให้ครอบคลุมทุกนิคมอุตสาหกรรม พร้อมมุ่งเน้นพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินทางให้มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาบุคลากรเพื่อรักษาคุณภาพในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าช่วงต่อจากนี้ จะมีลูกค้ารายใหม่ไว้วางใจเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นรวมถึง



ปิยะ เตชะกุล

ลูกค้ารายเก่าที่จะมีการต่อสัญญาอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมั่นใจว่าแนวโน้มธุรกิจยังมีศักยภาพ และสามารถขยายตัวในเกณฑ์ที่ดี

"จากการตอบรับที่ดีจากลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน บริษัทจึงมีความมั่นใจว่า

ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกยังคงมีศักยภาพ และตระหนักถึงการให้สวัสดิการที่ดีแก่พนักงานของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ บริษัทจึงสามารถขยายการให้บริการรับส่งพนักงานต่อไป" นายปิยะ กล่าว ●



# BKI โฉว 9 เดือน ก่าไร 2,362 ล้านเพิ่ม 26%

นิวส์ คอนเน็คท์ - BKI งวด 9 เดือนปี 63 เบี้ยประกันภัยรับรวม 17,135.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2% ก่าไรสุทธิเพิ่ม 26.4% คาดสิ้นปี ผลงานตามเป้าหมาย 22,800 ล้านบาท ต้นปี 64 โต 5%

ดร.อภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ กรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่า ผลดำเนินงานช่วง 9 เดือนแรกปี 2563 มีเบี้ยประกันภัยรับรวม 17,135.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.2% ด้านก่าไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายดำเนินงานเท่ากับ 1,517.6 ล้านบาท รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,257.2 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีก่าไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,774.8 ล้านบาท

และเมื่อกหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว บริษัทฯ มีก่าไรสุทธิ 2,362.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน คิดเป็นก่าไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 22.19 บาท คาดว่าสิ้นปี 2563 บริษัทฯ จะบรรลุเป้าหมายเบี้ย



ประกันภัยรับ 22,800 ล้านบาท หรือเติบโต 8%

สำหรับการดำเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายการเติบโตของเบี้ยประกันภัยรับรวมเท่ากับ 5% โดยคาดการณ์ว่าธุรกิจประกันวินาศภัยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากปัจจัยบวกด้านยอดจำหน่ายรถยนต์ใหม่ในปีหน้าที่จะปรับเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐที่ยังมีต่อเนื่อง ผ่นวกกับอัตราเบี้ยประกันภัยต่อในตลาดโลกที่คาดว่าจะปรับเพิ่มขึ้น ส่งผลดี

ต่อเบี้ยประกันภัยทรัพย์สิน

อย่างไรก็ตาม ถือว่าเป็นเป้าหมายการเติบโตที่ค่อนข้างท้าทายเนื่องจากเศรษฐกิจไทยยังมีปัจจัยความเสี่ยงจากสถานการณ์ทางการเมืองภายในประเทศที่อาจยังมีความขัดแย้งส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนที่ยังอยู่ในอัตราที่สูง ซึ่งคาดว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะเติบโต 3.5-4.5%

## ภาพข่าว



**ไทยประกันชีวิต สนับสนุนหน่วยแพทย์อาสา**  
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวภาสสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย ผู้แทนบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในโอกาสที่บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการหน่วยแพทย์อาสา เฉพาะทางเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งที่ 4 ณ โรงพยาบาลศรีสังวร จ.สุโขทัย

## วิชมนฟู้ด จัดงาน “Korean Fruits Winter Festival”

คุณฉวีภาวี วัชรารกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิชมนฟู้ด จำกัด พร้อมด้วยคุณพลอยชมพู อัมพูช ผู้จัดการบริหารสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ต FRESH และคุณสิริจุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอที เซ็นเตอร์ แบนค็อก ร่วมจัดงาน “Korea Fruits Winter Festival” เทศกาลผลไม้ฤดูหนาวจากประเทศเกาหลี ยกทัพขบวนผลไม้หลากหลายชนิด ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคชาวไทย ณ กูร์เมต์ มาร์เก็ต สาขา ดิ เอ็มโพเรียม

